



KTIS
Khan Sugar

KTIS คาดรายได้ปี 63/64 ลดลงหลังปริมาณอ้อยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา มองปริมาณอ้อยปี 64/65 เพิ่มขึ้น 20-25% หนุนรายได้บ.โต

นายณัฐวุฒิ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) KTIS

เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าภาพรวมผลการดำเนินงานปี 62/63 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64) จะปรับตัวลดลง เนื่องจากปริมาณอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 63/64 ลดลงจากปี 62/63 ที่มีประมาณ 5.7 ล้านตัน ซึ่งเป็นปัญหาขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งผลให้วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลง ทำให้สินค้าต่างๆของกลุ่มบริษัทออกสู่ตลาดลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีมุมมองต่อปริมาณอ้อยในงวดปีการผลิต 64/65 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 20-25% เมื่อเทียบกับงวดก่อนหน้า สอดรับราคาน้ำตาลปีหน้าที่คาดว่าจะพุ่งได้สู่ระดับ 20 เซ็นต์/ปอนด์ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นจากความสามารถในการผลิตไลน์โปรดักส์ที่มีอยู่ได้มากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯเชื่อว่าผลการดำเนินงานใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย. 64) จะดีกว่าไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 63) ของปีนี้ จากราคาเยื่อกระดาษขานอ้อยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่งผลดีต่อสายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษขานอ้อยด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อย เป็นกระดาษที่ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งบริษัทยังได้มีการเพิ่มมูลค่าของเยื่อกระดาษด้วยการคิดค้นโปรดักส์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ล่าสุด บริษัทฯได้มีการนำเยื่อกระดาษมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ของสิ่งแวดล้อม (Food packaging) เช่น จาน ชาม กล่อง ถาดหลุม เป็นต้น มีกำลังการผลิตสูงถึง 50 ตันต่อวัน โดยมีเครื่องจักร 50 เครื่อง ซึ่งสามารถทำให้บริษัทเพิ่มมูลค่าให้กับเยื่อกระดาษได้จากเฉลี่ยราคา 900 เหรียญ เป็น 2300-2500 เหรียญ

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทฯได้สังเกตเห็นถึงปัญหาของประชาชนที่สะท้อนจากราคาแอลกอฮอล์ที่ความสะอาดบนท้องตลาดมีราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ทำให้บริษัทฯได้จัดสรรแบ่งวัตถุดิบขานอ้อยที่มีอยู่บาง

ส่วน มาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ต่างๆ มาวางขายในตลาดด้วยราคาที่ถูกลงมาก เพื่อช่วยกวดราคาลินค้าที่วางขายในห้างร้านต่างๆให้มีการลดลงมาอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมในช่วงที่ประชาชนอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก

ทั้งนี้ สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง KTIS กับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เพื่อเดินหน้าสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 หลังจากที่บ้านบริษัท NatureWorks LLC ("NatureWorks") ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจลงทุนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) โดยโครงการ NBC เฟส 2 นี้ จะเป็นผู้ดำเนินการด้านสาธารณูปโภค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว คาดเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่ม KTIS และชุมชนรวมถึงประเทศชาติอีกด้วย

